

เวอร์เซเลลาగా (Versele-laga) จัด “We Love Pets” ครั้งที่ 5 ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้รักสัตว์



3 ตุลาคม 2558 กรุงเทพฯ – เวอร์เซเลลาగా (Versele-laga) ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, สถานทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสวนปาล์ม ฟาร์มนกจัดกิจกรรม “We Love Pets” ครั้งที่ 5 มหกรรมของคนรักสัตว์เลี้ยงสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ดร.ภมรชัย อภิชาติประดัลภ์ ผู้จัดการ เผยว่า สัตว์เลี้ยงกับคนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมานาน เปรียบเสมือนทั้งเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว และในปัจจุบันคนไทยได้ให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้น เราจึงต้องการสร้างคอมมูนิตี้สำหรับคนรักสัตว์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเอง มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสนใจต่างๆ และยังนำสัตว์เลี้ยงหายากมาให้คนเมืองได้สัมผัสถึงที่ ซึ่งงานนี้ดำเนินมาเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยยังคงไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย ครอบคลุมความต้องการของคนรักสัตว์เลี้ยงทุกด้าน

โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.โกคิน พลกุล อดีตประธานรัฐสภา, มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, Mr. Marc Michielsen เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย พร้อมด้วย คุณชนสมบัติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ร่วมเปิดงาน ที่มาพร้อมกับขบวนพาเหรดวงดุริยางค์จาก โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ การแสดงชุดพิเศษ และนำคบเพลิงโดย น้องชบาแก้ว รองชนะเลิศ Thailand Got Talent ต่อด้วยไฮไลท์พาเหรดสัตว์เลี้ยงแปลกตา อาทิ นกกระตั้วหน้าผิวดำ, นกแก้วมุลค่า 1 ล้านบาท, นกแก้วสีรุ้ง และสัตว์เลี้ยงน่ารักอื่นๆ อีกมากมาย

กิจกรรมภายในงานทั้ง 2 วันประกอบไปด้วย การแข่งขันวิ่งแข่งเต่ากับกระต่าย การแข่งขันนกบินหาเจ้าของ การแสดงโชว์นกแสนรู้และนกนักล่า สาธิตการสอนนกเชื่อง การฝึกนกบินอิสระ การดูแลกระต่ายป่วย การประกวดกระต่าย นกหงส์หยก นกเลิฟเบิร์ด และนกฟิnish 7 สี ซึ่งถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติจากประเทศเบลเยียม การเสวนาโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และเวิร์คช็อปเพื่อคนรักสัตว์เลี้ยง พร้อมตลาดนัดดาราดาราและตลาดนัดสัตว์เลี้ยงที่คัดสรรคุณภาพ และมหกรรมสินค้าราคาพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย

นอกจากนี้ ยังมีเหล่าศิลปินดาราร่วมกิจกรรมในงานอย่างคับคั่ง อาทิ เกรช กาญจนเกล้า, เต๋อ อติสร (ดราโก้ไฟว์), ย้ง ธนากร, แพง ภิชาภิชา มหาทิตยากุล ทั้งนี้ ผู้จัดการยังคงมุ่งมั่นในการสรรหาเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต่างๆ เกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป